

สิทธิพร เจริญเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sittirom@uobkayhian.co.th

SISB – เขาเขย่าๆ แต่เราก็แอบเก็บ

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มาจั่วหัว... ถ้ามาดูกราฟตอนสิ้นวัน หรือปิดตลาดไปแล้ว เราก็คงไม่เห็นอาการที่จั่วไว้ของแบบนี้ มันก็อาจจะตึงตังกันที่หน้างาน หรือ นั่งเฝ้าอยู่หน้าจออย่างใกล้ชิดหน่อยแหละครับ การเล่นเป็นอาชีพ ก็อาจจะต่างกับนักลงทุนที่ทำงานประจำอย่างอื่น ที่จะไม่ค่อยได้มีเวลาดู แล้วนานๆ เข้ามาดูสักทีหนึ่ง ก็อาจจะเห็นว่ากราฟสวย ก็ซื้อ ก็หาจังหวะเก็บ... ก็ถูกแหละครับ ไม่ผิดหรอก กราฟสวยๆ ยังไงก็ต้องหาทางหาจังหวะเก็บตามๆ เขาไปได้อยู่แล้ว แล้วก็กำหนดทางหนีทีไล่ไว้ด้วย โดยการมองกราฟราคา แต่ก็ต่างกับคนที่นั่งเฝ้าหน้าจอ หรือ จับตามองอย่างใกล้ชิด บางทีหลุดกราฟ แต่ไม่หลุดราคาสำคัญที่เห็นมาก่อนหน้า ก็อาจจะอ่านต่อไปได้ว่า หลุดจริง หรือหลุดหลอก... เอาเถอะครับ เรื่องแบบนี้ มันก็เป็นกลยุทธ์ของแต่ละคน ใครเคยฝึกอะไรแบบไหนมา ก็ว่ากันไปตามสไตล์ของคนคนนั้นไป ไม่มีใครจริงๆ หรอกนะครับ ว่าไว้บ่อย... มาต่อเรื่องวันวานกันดีกว่า เรื่องของตลาด หรือ SET Index ที่ได้เกริ่นๆ ไว้ในวันวาน นั้นแหละครับ การที่มีน้อยคนนัก จะให้ความเห็นในเชิงเทคนิค ของตลาด หรือ SET Index ออกสื่อๆ โดยมองกันแบบยาวๆ ว่าจะขึ้นถึงไหน หรือ จะลงถึงได้ ไม่มีใครกล้าฟันธง อย่างมากก็แค่ มองสั้นๆ วันต่อวัน หรือ สัปดาห์ต่อสัปดาห์ อาจจะมีเหตุผลหนึ่ง ในหลายๆ เหตุผล ก็คือ การคำนวณทางพื้นฐาน มันจะได้ตัวเลขที่ชัดๆ แล้วก็บอกไว้ว่าปีนี้ หรือปีหน้า ตลาดควรจะอยู่เท่าไร ภายใต้อันฐานที่มีตัวเลขจากการคำนวณตามทฤษฎี แล้วถ้าตลาดจะขึ้นหรือจะลงในปีนั้นๆ ถ้ามันสูงกว่าที่กล่าวไว้ อย่างมากก็บอกว่าแพง ถ้าต่ำกว่า ก็บอกว่ายังถูก ก็แค่นั้น

ดูตามเกม... ก็มาถึงราคาที่เป็นทางเกมการเล่น เขาก็ต้องบอกว่า “ราคาชายแดน” การจะออกรูปแบบเขย่าๆ บ้าง ก็อาจจะเป็นเรื่องของซื้อขายจริงๆ ก็ได้ เพราะ ขึ้น 2 ช่องเนี่ย มากกว่า ลง 2 ช่องนะ

แนวรับ : ... 10.0-9.80 (ถ้ามี) ยังน่าเก็บ แต่ 10.2 ก็ไม่แพง

เป้าหมาย : ... 11.0-11.5 เป็นแค่ เป้าระยะสั้น ยาวๆ ดู MA.ลี

Price Chart...(SISB)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น SISB... จริงๆ แล้ว วันนั้น จะเอ่ยถึงเรื่องเป้าหมายใหญ่ๆ แต่ก็แค่บอกวิธีการให้เท่านั้นแหละครับ เพื่อว่าท่านจะได้เอาไปลองคำนวณกันดู... แล้ววันหน้าเราจะได้จำได้จริงๆ เลย ถ้ามันขึ้นไปตามที่เราคาดหวังไว้ การจะขอหุ้นจากใครๆ หรือ เอาเป้าหมาย หรือแม่แต่จะขอแนวรับแนวต้าน ขอแนวโน้มอะไรจากใครนั้น ก็อาจจะไม่จำเป็นสำหรับท่านอีกต่อไปเลยในอนาคต... โดยเป้าหมายแรก ลองคำนวณจากเรื่องของ MA. ที่เราว่าไว้บ่อยๆ ตามสถิติของหุ้นราคาต่ำกว่า 10.0 ซึ่งหมายถึงการที่เส้น MA. เรียงตัวเป็น Bullish Pattern in MA. นั้นราคาอยู่ที่ระดับ 9.00 โดยประมาณ แล้วเป้าจะทำไคร่ส่วนเป้าที่ 2 ถ้ากำลังเป็นคลื่น 3 ใหญ่ๆ จะไปถึงไหนละ

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลเท่าที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์ ฮีเนียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการณต่างๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้แนะหรือให้คำแนะนำในการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน